

ส่วนที่ 5 สารสนเทศเพื่อการรายงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ที่	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติและ ประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร	✓		ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะและ ประสบการณ์วิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยังพอใจของสถาน ประกอบการที่รับนักเรียนฝึกงานและทำงาน
2	ผู้เรียนยึดมั่นในศีลธรรม มีวิริยะ อุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม	✓		
3	สถานศึกษามีหลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	✓		สถานศึกษามีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดคุณภาพใน การจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและ รักในวิชาชีพของตน
4	สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนตามเกณฑ์	✓		โรงเรียนดำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน สถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักษาดี เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
5	สถานศึกษาให้การบริการวิชาชีพผู้ สังคม	✓		สถานศึกษาจัดให้มีการบริการวิชาชีพผู้สังคมครบทั้ง 4 สาขาวิชา ผลการให้บริการเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
6	สถานศึกษามีนวัตกรรมและการวิจัย	✓		สถานศึกษามีนวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จำนวนมาก
7	ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและการจัดการ สถานศึกษาที่มีคุณภาพ	✓		ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรมีผลงานด้านวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีเพื่อการ ปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน
8	สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธ กิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของ สถานศึกษา	✓		จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนา ที่ตนนับถือเป็นประจำ จัดที่พักและอาหารให้กับนักเรียน นักเรียนมีความรักและความสามัคคี นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทำงานได้ตรงตามสถานประกอบการ กำหนด

ที่	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
9	สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมผู้เรียน ครู แหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา	✓		ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตามศักยภาพของ โรงเรียนมีทุนการศึกษาแก่ครูในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 คน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาตรงตามความสนใจ ความสามารถของแต่ละบุคคล จัดเวลาเข้าใช้คอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและ จัดตั้งสถานักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน
10	นักเรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล	✓		นักเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการที่รับนักเรียนเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
11	สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	✓		จัดอบรมบุคลากรครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามสถานประกอบการต้องการ จัดอบรมระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข
12	สถานศึกษาเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้	✓		จัดกิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน เพื่อให้นักเรียนในเขตตำบลวินพระบาทได้เข้ามาเรียนคอมพิวเตอร์โดยมีครูในโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเป็นครูผู้สอน และจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชน ซ่อมบำรุงบ้าน โรงเรียน ประตูบ้าน รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมแนะนำให้ความรู้ทางด้านวิชาการ
13	การจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมภิบาล	✓		มีโครงสร้างการบริหารงาน กระจายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักและสามัคคี โรงเรียนมีขนาดเล็กและทรัพยากรที่จำกัด แต่จะต้องบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม และณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัดใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

ท.	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
14	สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา	✓		มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามระเบียบของตราสารจัดตั้งโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ได้เชิญมาจากหลากหลายอาชีพ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการสถานประกอบการ ชุมชนและนักบวช มีสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ให้นักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการและกลุ่มโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ อ้างอิงงานนโยบายและแผน